

## Tiếp cận hệ thống chăm sóc sức khỏe của Alberta: Tuyên bố chung

25 tháng Bảy, 2023 [Thông tin dành cho truyền thông](#)

Thủ tướng Danielle Smith và Bộ Trưởng Y Tế Adriana LaGrange đã cùng ra tuyên bố chung sau đây về báo cáo của các phòng khám về tính phí hội viên:

“Chúng tôi mong các bác sĩ tại Alberta tuân thủ pháp luật, trong đó có *Luật Y Tế Canada* và *Luật Bảo Hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe Alberta* (AHCIA). Chính quyền Alberta tiếp tục cam kết thực hiện các quy tắc của *Luật Y Tế Canada* và đảm bảo các phòng khám và bác sĩ tiếp tục tuân thủ AHCIA.

“Chúng tôi biết rằng có những bác sĩ và phòng khám tại Alberta đã hoạt động trong khuôn khổ pháp luật trong hàng thập kỷ qua để cung cấp các dịch vụ không được chương trình bảo hiểm y tế của tỉnh bao trả. Những dịch vụ này có thể bao gồm cả phẫu thuật không cần thiết về mặt y tế, dinh dưỡng và các dịch vụ chăm cứu, hồ sơ y tế và điều trị sinh sản. Phòng Kiểm Tra và Đảm Bảo Tuân Thủ của Bộ Y Tế Alberta đã kiểm tra các phòng khám tư nhân hoạt động trong lĩnh vực này, có tính phí hội viên tại Alberta. Trước đây, tất cả các kiểm tra đều cho thấy các phòng khám này tuân thủ tốt các quy định của pháp luật. Bộ Y Tế Alberta cũng nộp một báo cáo thường niên lên Bộ Y Tế Canada và, tới nay, chưa phát hiện vấn đề nào trong hoạt động của các phòng khám này.

“Chúng tôi biết rằng gần đây có một phòng khám đang quảng cáo các dịch vụ được chương trình bảo hiểm y tế của tỉnh bao trả và những quảng cáo này đề xuất các dịch vụ được dành cho hội viên có trả phí hội viên. Chính quyền Alberta rất lo ngại là phòng khám này sẽ tính phí các dịch vụ được bảo hiểm chi trả và chào mời tăng cường sử dụng dịch vụ bác sĩ gia đình khiến các bệnh nhân có nhu cầu cần thiết khác phải chờ đợi lâu hơn. Chúng tôi đã chỉ đạo Bộ Y Tế Alberta điều tra phòng khám này để đảm bảo tuân thủ mọi quy định của pháp luật. Nếu phát hiện một hành vi có vi phạm pháp luật, chúng tôi sẽ có hành động thích hợp.

“Người dân Alberta không phải trả tiền cho các dịch vụ y tế được bảo hiểm chi trả như thăm khám bác sĩ gia đình hoặc thăm khám tại bệnh viện – vẫn không thay đổi”.

## **Những yêu cầu truyền thông xin liên hệ**

### **Sam Blackett**

587-589-6048  
Thư Ký Báo Chí, Văn Phòng Thủ Tướng

### **Scott Johnston**

780-918-4284  
Thư Ký Báo Chí, Y Tế